



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018



**THƯ CHÚC MỪNG
NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11**

Kính gửi: Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức,
viên chức các Trường Cao đẳng GTVT đường thủy

Nhân kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, tôi xin gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ công nhân viên các Trường Cao đẳng nghề GTVT đường thủy lời thăm hỏi sức khỏe và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Năm học 2017-2018, các thầy giáo, cô giáo của hai Trường Cao đẳng GTVT đường thủy đã triển khai nhiều nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, đổi mới phương thức tuyển sinh đi vào kết quả thực chất; bên cạnh đó việc đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên ngày càng được quan tâm, tăng cường và chuẩn hóa hơn. Tất cả những điều đó đã góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo ngành GTVT đường thủy, khẳng định được giá trị của nhà trường, niềm tin của các em học sinh, sinh viên. Thay mặt Lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tôi nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực của các thầy giáo, cô giáo các Trường trong năm vừa qua.

Năm học 2018-2019, tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW8 (Khóa XI) về việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; Chỉ thị 05-CT/TW của Trung ương. Chủ đề của năm học này đối với toàn ngành là đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội, nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn hóa chất lượng đào tạo. Tôi kêu gọi các thầy giáo, cô giáo xây dựng tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, nỗ lực cùng nhau chung tay xây dựng Trường phát triển, tạo nhiều chuyển biến trong giảng dạy, học tập, hoàn thành tốt chủ đề năm học đề ra; tiếp tục tăng quy mô tuyển sinh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu nhân lực cho ngành Đường thủy nội địa, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Tôi tin tưởng rằng, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý và nhân viên Trường Cao đẳng GTVT đường thủy sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, quyết tâm khắc phục khó khăn, chủ động đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy và quản lý, đạt được nhiều thành tích mới, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Lãnh đạo Cục, của các em học sinh, sinh viên.

Kính chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thân mến!

Hoàng Hồng Giang

Bí thư ĐU, Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam